

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ตำบลดงลิง	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ดำเนินการ	รายละเอียดงบประมาณ ที่ใช้
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและเพิ่มขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและ ตำแหน่งงานอย่าง ต่อเนื่อง	การฝึกอบรมตามสายงาน หรือที่ได้รับมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบในตำแหน่ง	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	หัวหน้าฝ่ายปกครองเข้า ร่วมการประชุมการจัดทำ แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๐	ไม่ใช้งบประมาณ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล รายบุคคล	เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ประจำผู้บริหารในการ ปฏิบัติงาน	การอบรมหลักสูตรตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กำหนด	๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัดและ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข เข้าอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างและ พัฒนาให้พนักงานส่วน ท้องถิ่นมีวินัยป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัยและชั้น การดำเนินการทางวินัยให้ ถูกต้องตามกฎหมาย	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ และภาระค่าใช้จ่ายของ เทศบาล

นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ตำบลเนินสูง	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้า ดำเนินการ	รายละเอียดงบประมาณ ที่ใช้
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและเพิ่มขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและ ตำแหน่งงานอย่าง ต่อเนื่อง	การฝึกอบรมตามสายงาน อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบในตำแหน่ง	๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนา ศักยภาพและยกระดับกรม รัฐสร้างอาชีพช่างและ พลังงานชุมชน	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ และภาระค่าใช้จ่ายของ เทศบาล
แผนการพัฒนางานเทศบาล รายบุคคล	เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ประจำผู้บริหารในการ ปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมตามสายงาน อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบในตำแหน่ง	๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เข้าฝึกอบรมเทคนิคและ แนวทางปฏิบัติการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ และภาระค่าใช้จ่ายของ เทศบาล
แผนการพัฒนางานเทศบาล รายบุคคล	เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ประจำผู้บริหารในการ ปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมตามสายงาน อำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบในตำแหน่ง	๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมการประเมิน	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ

				ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงาน และบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาระค่าใช้จ่ายของ เทศบาล
--	--	--	--	---	--------------------------------